

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## #กรุงเทพฯธุรกิจ

## 'ฟินันเซีย'ลดถือหุ้นเอสบีไอ ผลงานพลาดเป้า-ปรับสัดส่วนเหลือ 20% จากเดิม 40%

ผนีกโบรกเกอร์เกาหลี หวังขึ้นเบอร์หนึ่ง เทรดหุ้นออนไลน์

"ฟินันเซีย ไชรัส" ลดสัดส่วนถือหุ้น เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เหลือ 20% หลังผลงานพลาดเป้า หันจับมือ โบรกเกอร์ออนไลน์เกาหลี พัฒนาระบบรองรับลูกค้า หวังส่วนแบ่งการตลาดออนไลน์ขึ้นอันดับ 1 ตั้งเป้าหมายเพิ่มบัญชีใหม่ 5 หมื่นบัญชี

## ลู่ปตท.แจ้งปันผลวันนี้ หุ้นช่ยรับผลประกอบการ

การเคลื่อนไหว ราคาหุ้นปตท.วานนี้ (15 ก.พ.) ปรับตัวเพิ่มขึ้นกระทั่งปิดตลาดที่ราคา 486 บาท เพิ่มขึ้น 1.25% มูลค่าการซื้อขายรวม 2.28 พันล้านบาท

## กลุ่ม'อินทัช'หวังปีนี้กำไรฟื้น

กลุ่มอินทัชประเมิน ผลประกอบการปีนี้ดีกว่าปีก่อน หลังจากบริษัทลูกน่าจะมียไรได้เพิ่มขึ้น "แอดวานซ์" มั่นใจรายได้โต 7-8% เป้าอียิปต์ดำมาร์จิน ขยับ 45% ขณะที่ไทยคม เชื่อพลิกเป็นกำไรจากปี 2560 ขาดทุน

## #ผู้จัดการรายวัน

## SCBซื้ออีซีหุ้น 3อุตสาหกรรมรุ่งแนะแรงงานปรับตัวรับเทรนด์โรบอต

EIC SCB ประเมินภาพรวม EEC ช่วยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ-ดึงเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทย พร้อมเป็นโอกาสให้อีกหลายอุตสาหกรรมเกิดแนะ 3 กลุ่มหลัก "ซ่อมบำรุงอากาศยาน-IoT-หุ่นยนต์" ขณะที่แรงงานใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมกว่า 6.5 แสน เสี่ยงตกงานจากการเข้ามาของโรบอตแนะปรับตัวเพิ่มทักษะในกลุ่มงานที่มีดีมานด์เพิ่ม

## FSSตั้งเป้าโบรกเกอร์ออนไลน์เบอร์

บล.ฟินันเซีย ไชรัส รุกส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ ตั้งเป้าขึ้นแทนอันดับ 1 ออนไลน์เทรด ผนีกกำลังพันธมิตรจากประเทศเกาหลีได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยลงทุนในหุ้น หวังสร้างฐานบัญชีลูกค้าใหม่ พร้อมประเมินภาพรวมดัชนีหุ้นไทยปี 2561 ฟุ้งทะยานทะลุ 1,900 จุด

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## #โพสต์ทูเดย์

## ทิพยจับลูกค้าสูงวัย ขยายเบียร์ทรอปปีซ์

ทิพยประกันภัยรับสังคมสูงวัย จับลูกค้ากลุ่มเบบี๋บูม คลอดทิพยซีเนียร์เบียร์ถูกกว่าปกติ 10% นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกนี้บริษัทจะเปิดตัวแบบประกันใหม่ "ทิพยซีเนียร์" เพื่อจับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีค่าเบี้ยถูกกว่าแบบประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทั่วไป อยู่ประมาณ 10%

## ชี้เทคโนโลยีลดค่ารักษาได้ ทางออกช่วยสังคมสูงวัยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคตรองรับรายได้หด

แนะนำเทคโนโลยีสุขภาพช่วยลดภาระค่ารักษา รองรับสังคมสูงวัยที่รายได้หดแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

นายสตีฟ โมนาฮาน (Steve Monaghan) ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับสถาบันชั้นนำกับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น กล่าวในโครงการ อลิอันซ์ อายูรยา แอคติเวเตอร์ ว่า วันนี้เทคโนโลยีเข้าไปในทุกอุตสาหกรรม จากเดิมที่คิดว่าเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ เพราะเปลี่ยนไปเร็วมาก รวมถึงธุรกิจประกันภัยแม้จะเกิดช้าแต่เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ สินค้า การให้บริการ และพฤติกรรมตลาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสุขภาพ หรือเฮลท์เทค ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน รวมถึงความเสี่ยงในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

## ยูเนียนเพย์ลุยร่วมมืออโกต้า ให้จ่ายจูงที่พัก

ยูเนียนเพย์ผนึกอโกต้าให้ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์จ่ายเงินการจูงที่พักผ่านสมาร์ตโฟนได้ เม.ย.นี้ นายไซ เจียนโบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูเนียนเพย์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เปิดเผยว่า ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ อโกต้าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจูงที่พักออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินการจูงที่พักผ่าน อโกต้าได้ โดยเปิดให้ชำระเงินด้วยบัตรยูเนียนเพย์ผ่านเว็บไซต์อโกต้าแล้ว ครอบคลุม 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ฮองกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกทั้งภายในเดือน เม.ย.นี้ จะขยายช่องทางให้ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ใช้ชำระเมื่อจูงผ่านสมาร์ตโฟนได้เพิ่มเติม

## ออมสินรุกปั้นสตาร์ทอัพ เน้นเจาะกลุ่มวัยรุ่นต่อยอดเป็นลูกค้าในอนาคตตั้งเป้า2ล้านราย

ออมสิน เจาะกลุ่มลูกค้าเด็ก วัยรุ่น สตาร์ทอัพ 2 ล้านราย หวังขยายฐานเป็นลูกค้ารายใหญ่ในอนาคต

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ปัจจุบันยังมีสัดส่วนที่น้อย 4-6% โดยตั้งเป้าให้สัดส่วนในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 10% ของลูกค้าทั้งหมด 20 ล้านคน หรือเท่ากับ 2 ล้านคน

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## คลังฯ หนุนสูงวัยใจบุญบริจาค เบี้ยยังชีพคนจน 3.6 ล้านราย

เร่งประชาสัมพันธ์ตั้งคนสูงวัยใจดี บริจาคเบี้ยยังชีพช่วยคนจน 3.6 ล้านคน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังเชิญชวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกท่านเข้าร่วม "โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ" เพื่อ นำไปให้เป็นเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน

## รพท.ไฟเขียวจัดติวออนไลน์ เปิดทางธสน.อบรมเอสเอ็มอีรับมือความเสี่ยงค่าเงินผันผวนจ่ายให้ขหมันบาท/ราย

รพท.ไฟเขียวเอ็กซิมแบงก์ ทำโครงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเอสเอ็มอีทางออนไลน์ได้ ผู้อบรมจะได้รับเงินทดลอง 3 หมื่น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) อนุมัติให้ธนาคารจัดทำ "โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs" ผ่านระบบออนไลน์ ได้ อาทิในรูปแบบวิดีโอ คลิปภาพ และเสียง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐบาล นำมาใช้ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ส่งออก เพื่อรับมือความผันผวนของค่าเงินบาท

## ทองปรับขึ้น 250 บาท

ราคาทองพุ่ง 250 บาท รับเทศกาลตรุษจีน ปรับราคาเพิ่มขึ้นตามราคาต่างประเทศ หลังจากตัวเลขดัชนีค่าปัลลิกสหรัฐต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง กรุ๊ป เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ราคาทองคำแท่งและรูปพรรณปรับตัวเพิ่มขึ้น 250 บาท เป็นผลมาจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีค่าปัลลิกของสหรัฐที่ลดลงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะที่เงินเฟ้อสูง ทำให้มีความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจชะลอและการแก้ไขปัญหาด้านการเงินอาจลำบากขึ้น อีกทั้งจะต้องติดตามตัวเลขการผลิตและการว่างงานของสหรัฐ รวมถึงติดตามการประชุมของเฟดในเดือนมี.ค.นี้

#มติชน

## ไอซีโอฮิตไม่เลิก รายที่ 2 จ่อขายอีก 5 หมื่นล.อีทีเตรียมแต่ซิ่งไปที่สิงคโปร์ 2 วันแห่งองเจฟีนคอยน์แล้วกว่า 90%

ไอซีโอฮิตไม่เลิกแม้ยังไร้กฎเกณฑ์ล่าสุด คริปโตเวซันสตาร์ตอัพไทยจ่อระดมทุนอีก 5 หมื่นล้าน อีทีเตรียมเป็นรายที่ 2 ตามเจมาร์ท แต่ไประดมที่สิงคโปร์แทน คาดเปิดจองซื้องกลาง มี.ค. ส่วน 'เจฟีนคอยน์' นักลงทุนจองกว่า 90% แล้ว

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## 'ล็อกชเล่ย์'ลดประมุลงานรัฐ

นายสุรช ลำชำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและจัดกลุ่มธุรกิจที่ท่อยู่ให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันของ หน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม จากเดิม 4 กลุ่ม นับว่าเป็นการ ปรับโครงสร้าง ธุรกิจครั้งใหม่ในรอบ 10 ปี โดยคาดว่าจะปี นี้ จะมีรายได้รวม 1.7-1.8 หมื่นล้านบาท เติบโต 15-20% จากปี 2560 มาจาก 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2.กลุ่มธุรกิจโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น) 3.กลุ่มธุรกิจบริการ 4.กลุ่มธุรกิจกระจาย และจัดจำหน่ายอาหาร และ 5.กลุ่มธุรกิจพลังงาน

## คาดปีนี้มีหุ้ษย์เงินเดือน ขอคืนภาษี4หมื่นล้านบ.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 ซึ่งเปิดให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 นั้นมีมายื่นเพียงแค่กว่า 1 ล้านราย คิดเป็น 10% จากจำนวนผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบทั้งหมด 11 ล้าน ราย ถือว่าน้อยกว่าทุกปี เพราะปีนี้คนที่ยื่น ภาษีส่วนใหญ่จะรอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทประกัน เพื่อ นำมาลดหย่อนภาษี หลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้นำประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตาม จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

## บอร์ดกทพ.อนุมัติก่อสร้างด่วนพระราม3 วงเงิน3.4พันล.หลังที่เอฟเอฟยังไม่ชัด

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามี คณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. เห็นชอบ ให้กู้เงิน 3,400 ล้านบาท เพื่อนำไปก่อสร้าง โครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน ตะวันตก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถระดม ทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund:TFF) ของกระทรวงการคลังได้ โดยหลังจากนี้ กทพ.จะเสนอเรื่องให้ กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าจะเสนอเรื่องเข้า ครม. ได้ในเดือน เมษายน เนื่องจาก กทพ.วางแผนจะใช้เงินก่อสร้างงวดแรกในเดือน สิงหาคมจำนวน 3,003 ล้านบาท, งวดที่ 2 ในเดือนกันยายน จำนวน 77 ล้านบาท รวมเป็น 3,080 ล้านบาท ด้านวงเงินที่เหลืออีก 10% เป็นเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดในโครงการ ขณะเดียวกัน กทพ.จะหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้จัดหาแหล่งเงินกู้ด้วย

## ธ.ก.ส.เปิดฝากใหม่ใบละ100ลั้ันรางวัลใหญ่10ล้านบาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 จำนวน 600 ล้านหน่วย หน่วย ละ 100 บาท รวมวงเงิน 60,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และรองรับสลากออมทรัพย์ ธ. ก.ส. ชุดที่ 1 จะทยอยครบกำหนดช่วงเดือนมกราคม- มิถุนายน 2561 โดยสลากชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป หากซื้อก่อนวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมผูก

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บัญชีออมทรัพย์คู่ และเปิดใช้บริการ ช.ก.ส. A-Mobile มีสิทธิลุ้นรางวัลทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 18 รางวัล 1 คนต่อ 1 สิทธิ โดยจับรางวัลในเดือนพฤษภาคม 2561

## #เดลินิวส์

## น้ำมะพร้าวไทยบุกหงส์แดง แอ่งแซร์เครื่องดื่มเกลือแร่

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวไทยเริ่มใช้กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรกับสโมสรกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับโลกมากขึ้น เช่น สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เพื่อโปรโมตและทำการตลาดกลุ่มผู้ออกกำลังกาย โดยนำผลวิจัยของน้ำมะพร้าวมาแข่งขันกับเครื่องดื่มเกลือแร่ ซึ่งพบว่าน้ำมะพร้าวมีคุณค่าสูงกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่และมีปริมาณโพแทสเซียมมากกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ถึง 5 เท่า ซึ่งโพแทสเซียมเป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ที่ช่วยไม่ให้เกิดอาการตะคริว ทำให้กล้ามเนื้อขยายตัวและช่วยให้เหนื่อยน้อยลง

## คริสตัลสยายปีกตปท.ใช้'นาย-ณภัทร'ขายต่อ

นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มคริสตัลเปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเข้าไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ และสร้างโรงงานในไทยเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และประหยัดต้นทุนด้านขนส่ง ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งกำลังศึกษารายละเอียด คงได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ ตั้งเป้าหมายผลกัตันในปี 61 มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มจาก 20% เป็น 25%

## บาทแข็งค่าในรอบ51เดือน หวั่นกระทบส่งออก-แข่งขัน

รายงานข่าวจากนักค้าเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าจากปิดตลาดที่ 31.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกลับมาแข็งค่าในรอบ 51 เดือน หรือในรอบ 4 ปี 3 เดือน หลังจากค่าเงินบาทอ่อนค่าไปบ้างในช่วงต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยค่าเงินบาทแข็งค่าครั้งนี้ เนื่องจากการเทขายดอลลาร์ จากตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ถึงแม้ดัชนีราคาผู้บริโภค จะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ไม่เพียงพอที่จะพยุงดอลลาร์ไว้ได้ และพบว่าเงินทุนเริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดพันธบัตรไทย โดยในช่วง 3 วันทำการที่ผ่านมา มีการซื้อสุทธิ 10,000 ล้านบาท

## ชี้สร้าง2ทางด่วนสะดวก พึ่งลากยาวจัดหาเงินกู้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมโครงการสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์)เปิดเผยว่า การขายหน่วยลงทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ 4.4 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะล่าช้าออกไปถึงกลางปีนี้ เพราะสภาพแรงงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ศาลปกครอง ทำให้การเดินทางขายหน่วยลงทุนมีปัญหา คงต้องรอคำตัดสินของศาลออกมาก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ไฟเขียวร่างปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะเสนอ โดยขั้นตอนต่อจากนี้ จะมีการเปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วก่อนสรุปให้ที่ประชุมกรม.พิจารณาในเดือนมี.ค.นี้ และเมื่อกรม.เห็นชอบแล้วจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบ และประกาศใช้ ซึ่งเชื่อว่าจะทันกรอบเวลาในวันที่ 5 เม.ย. 2561 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

## รัฐทางตันอู่ยาสูบไม่ได้ เดือดแน่สงครามบุหรี่ถูก

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงแนวทางแก้ปัญหาเก็บภาษีบุหรี่อัตราใหม่ที่กระทบต่อโรงงานยาสูบแล้ว แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่ากระทรวงการคลังไม่มีอำนาจออกประกาศให้บุหรี่บางยี่ห้อลดราคาลงเท่ากับก่อนที่กฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา เพราะอาจขัดกฎการแข่งขันทางการค้า

#ไทยรัฐ

## คอร์รัปชันไทยรุนแรงรอบ 3 ปี เอกชนรุมจ่ายเงินใต้โต๊ะปี 61 ชิงงานรัฐ

ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีคอร์รัปชันไทยเดือน ธ.ค.60 คาดจะกลับมารุนแรงสุทธรอบ 3 ปี ระบุปี 61 เงินใต้โต๊ะที่เอกชนจ่ายแต่ละสูงสุดเฉลี่ย 200,000 ล้านบาท หรืออยู่ที่ 5 -15% ของมูลค่าโครงการสร้างความเสียหายต่อจีดีพี 0.41-1.23% "ให้สินบน-เอื้อพวกพ้อง-ทุจริตเชิงนโยบาย" สาเหตุสำคัญคอร์รัปชันไม่ยอมตาย

## เกษตรฯโดนหักงบเหลือ 2.4 หมื่นล. "กฤษฎา"ปรับแผนลดขนาดโครงการ

นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 30,000 ล้านบาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรฯถูกหักงบประมาณปฏิรูปภาคเกษตรที่เสนอไปทั้งหมด 7 โครงการ วงเงิน 47,000 ล้านบาท เหลือเพียง 24,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปฏิรูปภาคเกษตรและได้วงเงินสำหรับดำเนินโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันที่กระทรวงเกษตรฯดำเนินการร่วมกับมหาดไทยอีกประมาณ 693 ล้านบาท โดยเตรียมนำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งก่อนเบิกงบประมาณดำเนินการได้ประมาณ เม.ย.2561

## เศรษฐกิจไทยท่าทางจะเฟื่อง ยอดธุรกิจบริการเกิดใหม่พุ่ง!

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า การผลักดันธุรกิจบริการที่กรมส่งเสริมตามนโยบายของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวธุรกิจ

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บริการของไทยในอัตราที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ปี 60 พบว่ามีธุรกิจบริการที่เข้ามาจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่จำนวน 6,598 ราย เพิ่มขึ้น 19% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1,017 รายเทียบกับปี 2559 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 2.16 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% หรือ เพิ่มขึ้น 6,379 ล้านบาท เทียบกับปี 59

## รวมชื่อ 2 หมื่นด้านกฎหมายอ้อย

นายบรรณิธิ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สหพันธ์ฯ ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 20,000 คน เพื่อให้เป็นไปตามกติการัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อย และน้ำตาลทราย ที่จัดทำโดยชาวไร่อ้อยเพื่อไปยื่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้นำไปพิจารณาควบคู่กับร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่ยกร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ของ สนช. "ร่าง พ.ร.บ. ที่ สนช.จัดทำขึ้นนั้น ชาวไร่อ้อยเห็นว่ามี 7-8 ประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เห็นด้วย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำมาเปิดประชาพิจารณ์เพื่อรอเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ สนช. ตามลำดับ ดังนั้นชาวไร่อ้อยจะเสนอร่างของชาวไร่เองเข้าไปควบคู่เพื่อให้เกิดการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น"

## อาหารไทยแย่มากแล้ว! "ไต้หวัน"พบสารตกค้างในสินค้าอื้อ

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ระบุว่า กรมอาหารและยาไต้หวัน (TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.60 จำนวน 3 รายการเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งสด ทุเรียนสด และเมล็ดงาดำ ทั้งนี้ ไต้หวันได้ขอให้ไทยชี้แจงสาเหตุของการปนเปื้อนสารตกค้างดังกล่าวรวมทั้งได้ให้ไทยเสนอแผนหรือมาตรการการแก้ไขปัญหาภายใน 12 มี.ค.61 โดยระหว่างนี้ไต้หวันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวจากไทย จนกว่าจะได้รับคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่ชี้แจงไต้หวันจะเข้มมาตรการเข้มงวดขึ้นและอาจห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยต่อไป สำหรับสารตกค้างที่ TFDA ตรวจพบได้แก่หน่อไม้ฝรั่งสดตรวจพบสาร Chlorfenapyr, Diuron, Fipronil, Triadimenol, Clothianidin และ Indoxacarb ทุเรียนสดตรวจพบสาร Carbaryl, Procymidone, และ Metulaxyl และเมล็ดงาดำตรวจพบสาร Cypermethrin และ Carbaryl

## ดีอีเร่งตั้งไข่"กฎหมายสู้ภัยไซเบอร์"

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างเร่งรัดการปรับปรุงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ....เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ได้ภายในเดือน ก.พ.2561 นี้ เมื่อ ครม.พิจารณาแล้ว ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยสาเหตุที่กระทรวงดีอีต้องเร่งผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมได้นำ

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ระบบไอทีระบบออนไลน์ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขณะที่การโจมตีทางออนไลน์ หรือกลุ่มแฮกเกอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีระบบ หรือถูกแฮกเกอร์เจาะข้อมูลเพื่อทำลายระบบ ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจได้

## ไทยพาณิชย์หวังดันไทยโตอู่ฟู พันธฯ"การบิน-ดิจิทัล-หุ่นยนต์"ผงาดรับอีอีซี

แบงก์ไทยพาณิชย์ ประเมิน 3 อุตสาหกรรมจ่อรุ่งรับกำเนิดอีอีซี อุตสาหกรรมการบิน-โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คาดช่วยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1 แสนตำแหน่งต่อปี ดึงนักท่องเที่ยวไปฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยองมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี ฟื้นจีดีพีปี 64 เติบโตสูงกว่า 5%

## ซีพีเอฟปลื้มรับรางวัลระดับโลก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า Robeco SAM ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับโลก ได้ร่วมมือกับกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) จัดอันดับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นมากกว่า 400 บริษัทใน 60 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยในแต่ละปี จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทชั้นนำเข้าร่วมการคัดเลือกมากกว่า 3,500 บริษัทโดยปี 2561 นี้ ซีพีเอฟ ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดง หรือ Bronze Class 2018 medal

## คริสตัลกระโดดขึ้นแชมป์น้ำดื่มปลุก!คนไทยดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม "คริสตัล" เปิดเผยว่า หลังประสบความสำเร็จเรื่องยอดขายน้ำดื่มคริสตัลในปีที่ผ่านมา จนขึ้นเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่มในประเทศไทยในปี 60 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 20% เติบโตขึ้นกว่า 11% ซึ่งเติบโตสูงที่สุดในตลาด สวนทางกับตลาดน้ำดื่มโดยรวมที่มีมูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท เติบโตติดลบ 2% เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพที่แตกต่างจากแบรนด์น้ำดื่มทั่วไป ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเป็นอันดับ 1

-----